

## SÁU CHÀNG NGŨ LÀM DOGE...

*Họ là 6 chiến binh điện toán trẻ tuổi xuất chúng trong lãnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Ở độ tuổi trung bình 22, đã từ bỏ những mức lương cao ngất (7 digit salary) để cứu nước Mỹ!*

Chỉ trong hai tuần lễ kể từ khi Donald Trump chính thức nhậm chức, "Cục Quản lý Hiệu quả Chính phủ" (DOGE), gồm một nhóm người trẻ bí ẩn, do Musk tự tay tuyển chọn đã vươn lên và trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu. Điều khiến nó nổi tiếng là từ một quyết định táo bạo – đóng cửa Cơ quan Viện trợ Hoa Kỳ (USAid) đã từng hoạt động hơn 60 năm qua.

Đúng như tên gọi của nó, phương châm cốt lõi của DOGE là “hợp lý hóa hiệu quả” và phương pháp vận hành của nó cũng mang tính cách đột phá cao độ. Toàn bộ nhóm này chỉ gồm có sáu người trẻ tuổi, từ 19 đến 25, trong đó ba người vẫn đang học đại học. Họ được giao trực tiếp các vị trí kỹ thuật chủ chốt với nhiệm vụ cắt giảm chi phí cho chính phủ. Đối với Elon Musk, đội ngũ người trẻ ưu tú này không chỉ là nguồn năng lực chính của DOGE mà họ còn là một thử nghiệm cho những thay đổi mô hình hoạt động của chính phủ trong tương lai.

Theo tạp chí "WIRED", Edward Coristine, 19 tuổi, là người trẻ nhất trong nhóm những "gương mặt trẻ tuổi" này, anh đang cống hiến hết mình cho việc “hiệu quả hóa” các tổ chức công quyền, cũng như các cơ quan chính phủ lâu đời khác. Trách nhiệm chính xác của anh ta hiện chưa rõ, nhưng anh đã được biết đến như một “chuyên gia” hàng đầu trong lĩnh vực của mình.

Ngoài ra còn có Akash Bobba 21 tuổi, Ethan Shaotran 22 tuổi và Luke Farritor 23 tuổi cũng nằm trong đội ngũ này. Được biết họ đã nhận được "A-Suite Clearance", nghĩa là họ có thể ra vào các văn phòng cấp cao nhất của những cơ quan chính phủ và có quyền truy cập vào tất cả các hệ thống dữ liệu điện tử (IT systems).

Người lớn tuổi nhất trong số họ là Gavin Kliger, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học UC Berkeley. Mặc dù chưa rõ anh được phép xem xét hồ sơ mật ở cấp độ cao nhất nào (highest clearance) nhưng anh ta đã chứng tỏ mình đang nắm giữ một trách nhiệm quan trọng đáng kể.

Cuối cùng, Gautier Cole Killian cũng được bổ nhiệm là thành viên của “Nhóm chuyên gia Kỹ thuật số Chính phủ” (DOGE), hiện được cho là một “tình nguyện viên” trong giai đoạn này.

Sau những lời chỉ trích rộng rãi về sự trẻ trung của những cá nhân này trên các phương tiện truyền thông, Elon Musk đã đưa ra lời giải thích về sự bổ nhiệm này

trên X như sau:

"Phải thừa nhận rằng truyền thông nhận xét DOGE có những kỹ sư phần mềm hàng đầu thế giới là hoàn toàn đúng."

## 1. GAVIN KLIGER 25 TUỔI



Theo The New York Times, Kliger, 25 tuổi, là người nắm giữ phần chủ tài khoản của toàn bộ “email nội bộ” của Cơ quan Viện trợ Hoa Kỳ (USAID).

Sinh viên tốt nghiệp đại học UC Berkeley này đã đưa ra thông báo cho tất cả nhân viên USAid không quay lại trụ sở chính ở Washington vào thứ Hai.

Đồng thời, có tới 600 nhân viên được báo cáo rằng hệ thống máy tính làm việc của họ đã bị khóa, không thể truy cập vào trang nhà như thường lệ. Tình huống này rất giống với tình trạng khóa tài khoản và hạn chế truy cập trên diện rộng xảy ra trong thương vụ mua lại Twitter (nay là X) của Elon Musk.

Ngay sau đó, Kliger đã viết trên Substack với tiêu đề "Tại sao tôi chọn DOGE? Tại sao tôi lại từ bỏ mức lương rất lớn để cứu nước Mỹ."

"Why Choose DOGE? Why I Gave Up a Seven-Figure Salary to Save America."

## 2. LUKE FARRITOL 23 TUỔI



Luke Farritol có mối quan hệ lâu dài với Musk, đã từng là thực tập viên tại SpaceX trước khi đảm nhận vai trò mới này.

Sau khi bỏ học tại Đại học Nebraska, Luke bắt đầu làm việc cho Nat Friedman, doanh nhân đứng sau GitHub ở Thung lũng Silicon.

Sau khi Friedman được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường, ông đã mô tả Luke như một "báu vật quốc gia".

Vào năm 2024, chàng trẻ này đã được ca ngợi vì đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp giải mã một cuộn giấy đã bị hư hại nặng nề từ thành phố cổ Pompeii. Các nhà khoa học đã cố gắng giải mã tài liệu này trong nhiều thế kỷ nhưng không thành công, nhưng Luke đã làm được và kết quả là giành được một giải thưởng trị giá 700.000 USD.

## 3. EDWARD KRISTAN 19 TUỔI



Thành viên trẻ nhất trong đội ngũ ưu tú của Musk chỉ mới 19 tuổi và đang là sinh viên tại trường Northeastern University in Boston.

Được biết, mùa hè năm ngoái, Kristan đã thực tập trong ba tháng tại Neuralink của Musk sau khi tốt nghiệp trung học. Vai trò của Kristan trong DOGE tương đối ít được biết đến, nhưng anh ta được coi là một “tay lão luyện” (expert).

WIRED trích dẫn các nguồn tin nói rằng Kristan đã nói chuyện điện thoại với nhân viên USAid, yêu cầu họ 'xem lại mã ứng dụng mà họ đã tự viết để đổi chiếu cho công việc của anh ta'.

Nguồn tin cho biết anh ta đã nhận cuộc gọi từ một nhân viên của cơ quan “Quản lý Dịch vụ Tổng hợp” (General Services Administration) nhưng nhân viên đó không biết anh ta là ai và tại sao anh ta lại ở trong văn phòng USAid.

Kristan sinh ra trong một gia đình kinh doanh và là người sẽ thừa kế thương hiệu bắp rang (popcorn chip) của cha mình, Lesser Evil. Kristan là thành viên trong nhóm của thương hiệu. Được biết, cho đến gần đây, Kristan cũng đang sử dụng tài khoản có tên '@EdwardBigBaller' trên mạng xã hội.

#### **4. AKASH-BOBBA 21 TUỔI**



Bobba là một “chuyên gia” khác trong DOGE và hiện vẫn còn đang theo học tại đại học University of California, Berkeley. Theo một tài khoản LinkedIn

cũ hiện đã bị xóa, Bobba trước đây là thực tập sinh kỹ thuật tại một Quỹ đầu tư (hedge fund).

Trước đó, anh đã từng thực tập tại Meta (Facebook) và Palantir (được thành lập bởi nhà tài trợ MAGA năm 2016 Peter Thiel). Sáu năm trước đây, Bobba tổ chức một “Liên hợp quốc Kiểu mẫu địa phương” (Local Model United Nations) ở biên giới New Jersey-Pennsylvania. Cha anh là một học giả về ngành khoa học máy tính.

## 5. Ethan-Shotran 22 tuổi



Shotran thành lập Energize AI, cung cấp phần ứng dụng thiết lập kế hoạch thời biểu (scheduling) cho các chuyên gia. Công ty khởi nghiệp này đã nhận được khoản tài trợ 100.000 USD từ OpenAI vào năm 2023.

Chàng trai 22 tuổi này cho biết vào tháng 9 năm ngoái anh ta là sinh viên năm cuối tại Đại học Harvard, và đang nghiên cứu xe tự lái tại phòng thí nghiệm của trường.

Musk hiện đang nghiên cứu phát triển xe tự lái tại trụ sở Tesla của mình và nổi tiếng về lĩnh vực này.

Shotran cũng là thành viên của Câu lạc bộ leo núi Harvard và từng là bậc thầy lặn sâu trong kỳ nghỉ ở Hawaii.

Anh chàng cũng có mối liên hệ đặc biệt với Musk, từng tham gia “hackathon” xAI của Musk. Anh và nhóm của mình đã sử dụng Grok của xAI để tạo ra câu trả lời được cho là không chính xác cho một câu hỏi giả định, cuối cùng giành được vị trí thứ hai.

## 6. GAUTIER-COLE-KIRIAN 24 TUỔI



Kilian trước đây từng làm kỹ sư tại Jump Trading, một công ty chuyên về thuật toán số và giao dịch tài chính tần cao. Được biết, hiện anh là “tình nguyện viên” tại Văn phòng Điện tử Chính phủ (Digital Government Office) nhưng vai trò chính của anh vẫn chưa rõ.

Anh chàng 24 tuổi này tốt nghiệp từ trường McGill University.

Sự trỗi dậy của họ đánh dấu một thử nghiệm chưa từng có - một sự cải tổ chức guồng máy chính phủ khổng lồ thông qua một đội ngũ kỹ thuật cao, cực kỳ tinh gọn (lean and mean). Điều này báo trước một cuộc cách mạng quản lý hành chính toàn diện, lật đổ toàn bộ hệ thống quan liêu truyền thống...

**(Theo THE WIRED)**